

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางเปรียบเทียบ

ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์

ตารางเปรียบเทียบ

ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบ ของ ผู้ให้บริการ	สหรัฐอเมริกา	ประเทศแคนาดา	สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	ประเทศไทย
การกำหนด หน้าที่ของ ผู้ให้บริการ	<p>มีบทบัญญัติกำหนด หน้าที่ของผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการจัดเก็บ ข้อมูล ต้องมีช่องทาง ในการรับการแจ้ง เตือน และมีหน้าที่ลบ หรือทำให้ไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ - ผู้ให้บริการสืบค้น มีหน้าที่ลบหรือทำให้ ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 	<p>มีบทบัญญัติกำหนด หน้าที่ของ ผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการ เชื่อมต่อ และ ผู้ให้บริการจัดเก็บ ข้อมูล หากได้รับ คำขอแทนจากการ บริการ มีหน้าที่ส่ง ต่อหนังสือแจ้งเตือน ไปยังผู้ให้บริการ และเก็บรักษาข้อมูล กิจกรรมทาง ออนไลน์และข้อมูล ที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ของผู้ใช้บริการ 	<p>มีบทบัญญัติ กำหนดหน้าที่ ของผู้ให้บริการ โดยกำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการ จัดเก็บข้อมูล มีหน้าที่แจ้งถึง การละเมิด ลิขสิทธิ์ให้ ผู้ใช้บริการ ทราบ และมี หน้าที่ลบหรือ ทำให้ไม่อาจ เข้าถึงเนื้อหาที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ - ผู้ให้บริการ และ ผู้ให้บริการ จัดเก็บข้อมูล และ ผู้ให้บริการสืบค้น มีหน้าที่ลบหรือ ทำให้ไม่อาจ เข้าถึงเนื้อหาที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ 	ไม่มีการกำหนด

ความรับผิด ของ ผู้ให้บริการ	สหรัฐอเมริกา	ประเทศแคนาดา	สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	ประเทศไทย
มาตรการ แจ้งเตือน	การแจ้งเตือน-ลบออก (Notice-Takedown)	การแจ้งเตือน-แจ้ง เตือน (Notice- Notice)	การแจ้งเตือน- ลบออก (Notice- Takedown)	ไม่มีการกำหนด
บทลงโทษ ผู้ให้บริการ กรณีไม่ระงับ ข้อขัดข้อง ละเมิดลิขสิทธิ์	ไม่มีการกำหนด	กำหนดไว้ในกรณี ที่ให้ผู้บริการไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ หนึ่งข้อใดใน The Notice and Notice procedure เจ้าของลิขสิทธิ์ชอบ ที่จะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายที่ กฎหมายกำหนด ระหว่าง 5,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์	ไม่มีการกำหนด	- กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ไม่มีการกำหนด - กฎหมายการ กระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ได้มีการกำหนด บทลงโทษ โดย กำหนดโทษ ปรับไม่เกินสอง แสนบาท และ ปรับเป็นรายวัน อีกไม่เกินวันละ ห้าพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติ ให้ถูกต้อง